

ผดท.BIZโหวตตั้งรพ.ฉลุย

กูรูซื้อแพวลู-ต่อยอดธุรกิจ



ทับทิม - ผู้ถือหุ้น BIZ อนุมัติแผนร่วมทุนตั้งโรงพยาบาลรักษามะเร็ง เข้าถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 65% ด้านผู้บริหาร “สมพงษ์ ชินักิตติยานนท์” มั่นใจพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2562 ขนาดเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 30 เตียง ช่วยต่อยอดธุรกิจ เสริมทัพความแข็งแกร่ง ฟากโบรกซิ่งลงทุนโรงพยาบาลเพิ่มมูลค่าให้บริษัท เคาะเป้า 4.80 บาท

→ **อ่านต่อหน้า 31**

BIZ (ต่อจากหน้า 3)

นายสมพงษ์ ชินักิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน)

● BIZ ถือหุ้น 65%

โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย BIZ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อย

ทั้งนี้ BIZ จะใช้แหล่งเงินทุนในการลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น จากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เป็นจำนวน 130,000,000 บาท ส่วนบริษัทร่วมทุนจะใช้แหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการมาจากเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ 200,000,000 บาท (ตามสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้น), เงินทุนจากบริษัท จำนวนประมาณ 130,000,000 บาท, เงินทุนจากกลุ่มผู้ร่วมทุน จำนวนประมาณ 70,000,000 บาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินภายใต้บริษัทร่วมทุน จำนวนประมาณ 300,000,000 บาท

“การลงทุนครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ขยายประเภทธุรกิจที่ต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์

ขายรังสี และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการรักษาให้กับผู้ป่วย เพิ่มแหล่งรายได้เพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ผลักดันผลการดำเนินงานในขนาดเติบโตอย่างก้าวกระโดด” นายสมพงษ์กล่าวในที่สุด

● ขนาดบริการ 30 เตียง

สำหรับโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านรักษาโรคมะเร็ง มีขนาดการให้บริการรองรับผู้ป่วยแบบพักค้างคืน จำนวน 30 เตียง ขนาดอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น และมีเครื่องฉายรังสี จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเครื่องฉายรังสี 1 เครื่องจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 500 รายต่อปี โดยการรักษารองรับของโรงพยาบาลจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การรักษาโดยการฉายรังสี (Radiotherapy) และการรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy)

โดยให้บริการครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ป่วยหลักๆ คือ แบบชำระเงินเอง (Self-Pay) และแบบใช้สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง โดยจุดเด่นของที่ตั้งโครงการจะสามารถรองรับผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากในภาคตะวันออกมีโรงพยาบาลภาครัฐแห่งเดียวที่เปิดให้บริการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง โดยโครงการดังกล่าวได้มีการยื่นเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด กล่าวว่า คาดรายได้ปี 2561 อยู่ที่ราว 800 ล้านบาท โดยมาจากรายได้ในการขายราว 600 ล้านบาท ซึ่ง

มองว่าบริษัทมีโอกาสทำได้ดีสูงจากในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่ 800-1,000 ล้านบาท โดยคาดหวังว่าจะได้งานอย่างน้อย 50%

● มองมุมมองลงทุน รพ.

อีกทั้งบริษัทมีแผนจะลงทุน 65% ในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านรักษาโรคมะเร็งที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท (มูลค่าลงทุน 500 ล้านบาท) ขนาด 30 เตียง โดยมีการติดตั้งเครื่องฉายรังสี 1 เครื่องเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งมีคู่แข่งทางตรงเพียง 1 แห่ง (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) โดยให้บริการรักษาผู้ป่วยในรูปแบบฉายรังสีและเคมีบำบัด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562

ฝ่ายวิจัยคาดว่าค่าการลงทุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางจะเป็นการต่อยอดการเติบโต หรือ S-Curve เพราะรายได้จากโรงพยาบาลมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอกว่ารายได้จากการขายเครื่องฉายรังสี ซึ่งเรามิมองมองบวกต่อการลงทุนในโรงพยาบาล เพราะธุรกิจโรงพยาบาลมีมูลค่าสูงกว่าธุรกิจจำหน่ายเครื่องฉายรังสีซึ่งทำให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ทั้งนี้ ประเมินราคาเหมาะสมปี 2561 ด้วยวิธี P/E Ratio คาดกำไรต่อหุ้นปี 2561 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหุ้น อิง Prospective P/E ที่ 30 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ของตลาด mai ที่ 99 เท่าและต่ำกว่า P/E ของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลที่ 36 เท่า เพราะเราใช้มุมมองเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative) เนื่องจากรายได้ตามสัญญาที่มีความผันผวน ได้ราคาเหมาะสม 4.80 บาท (ยังไม่ได้รวมมูลค่าธุรกิจโรงพยาบาล) แต่กำไรไตรมาส 4 มีแนวโน้มอ่อนตัวลง จึงแนะนำเพียง “ถือ”